



บันทึกข้อความ

ส่วนราชการ ส่วนทรัพยากรธรรมชาติ สนง. ทสจ. ตาก โทร. ๐ ๕๕๕๑ ๑๓๗๗

ที่ ตก ๐๐๑๓.๓/ว๕๕๗

วันที่ ๘ มีนาคม ๒๕๕๙

เรื่อง มาตรการการป้องกันและปราบปรามการทุจริตการประพุดิมิชอบ ของสำนักงานทรัพยากรธรรมชาติ และสิ่งแวดล้อมจังหวัดตาก ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๙

เรียน ผู้อำนวยการส่วนทุกส่วน

ด้วยสำนักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจังหวัดตาก ได้จัดทำแผนการดำเนินงานตาม แผนปฏิบัติการป้องกันและปราบปรามการทุจริตภาครัฐ ของสำนักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจังหวัดตาก ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๙ เพื่อใช้เป็นแนวทางในการปฏิบัติงาน

สำนักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจังหวัดตาก ได้ดำเนินการจัดทำมาตรการป้องกัน และปราบปรามการทุจริตภาครัฐ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๙ ตามคำสั่งสำนักงานสำนักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจังหวัดตาก ที่ ๘ /๒๕๕๙ ลงวันที่ ๘ มีนาคม ๒๕๕๙ เพื่อเป็นแนวทางการดำเนินงาน ในด้านการ ป้องกันและปราบปรามการทุจริตการประพุดิมิชอบในภาครัฐ ให้บรรลุตามวัตถุประสงค์ เกิดผลสัมฤทธิ์ตามที่ คาดหวังไว้ สามารถแก้ไขปัญหาการทุจริตและประพุดิมิชอบของเจ้าหน้าที่ให้ลดน้อยลงอย่างเป็นรูปธรรม และตอบสนองตามนโยบายของรัฐบาลได้อย่างมีประสิทธิภาพ รายละเอียดตามเอกสารที่แนบมาพร้อมนี้

จึงเรียนมาเพื่อทราบและดำเนินการ

(นายปัญญารัตน์ ริงศิลป์)

ผู้อำนวยการสำนักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจังหวัดตาก



คำสั่งสำนักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจังหวัดตาก
ที่ ๘ /๒๕๕๙

เรื่อง มาตรการการป้องกันและปราบปรามการทุจริตการประพตมิชอบ ของสำนักงาน
ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจังหวัดตาก ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๙

เพื่อให้การดำเนินการเป็นไปตามคำสั่งคณะทำงานคณะรักษาความสงบแห่งชาติ ที่ ๖๙/๒๕๕๙
ลงวันที่ ๑๘ มิถุนายน ๒๕๕๙ เรื่อง มาตรการป้องกันและแก้ไขปัญหาการทุจริตการประพตมิชอบ และคำสั่ง
สำนักงานปลัดกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ที่ ๕๐๓/๒๕๕๗ ลงวันที่ ๓ กรกฎาคม ๒๕๕๗
เรื่องแนวทางการป้องกันและแก้ไขปัญหาการทุจริตการประพตมิชอบในหน่วยงาน จึงกำหนดมาตรการการป้องกัน
และปราบปรามการทุจริตการประพตมิชอบ ของสำนักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจังหวัดตาก
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๙ ดังนี้

๑. ให้ส่วนทุกส่วนปฏิบัติงานในหน้าที่ที่รับผิดชอบ โดยยึดถือปฏิบัติให้เป็นไปตามกฎหมาย
ระเบียบ ข้อบังคับ ข้อสั่งการ แนวนโยบายของรัฐ ด้วยความซื่อสัตย์ สุจริต โปร่งใส เป็นธรรม ตรวจสอบได้ ทั้งนี้ ให้
แล้วเสร็จภายในระยะเวลาตามที่กฎหมาย ระเบียบ ข้อบังคับ ข้อสั่งการ กำหนด โดยมีเป้าหมายเพื่อให้เกิดความผาสุก
ความเป็นอยู่ที่ดีของประชาชน ทั้งในระดับท้องถิ่นและระดับประเทศ

๒. ให้ส่วนทุกส่วนกำหนดแนวทางในการสร้างการมีส่วนร่วมของทุกภาคส่วนในการตรวจสอบเฝ้า
ระวัง และแจ้งเบาะแสการทุจริตประพตมิชอบ ตลอดจนรับฟังความคิดเห็น และชี้แจงทำความเข้าใจในหน้าที่ที่
รับผิดชอบ พิจารณาปรับปรุงการปฏิบัติงาน วิธีการปฏิบัติงาน มิให้เกิดปัญหาและเป็นอุปสรรคในการปฏิบัติงาน
หากมีปัญหาหรืออุปสรรคในการปฏิบัติงานใด ให้ประมวลสาเหตุ

๓. ให้ส่วนทุกส่วนจัดให้มีการประชาสัมพันธ์ และช่องทาง ให้ทุกภาคส่วนในการให้ข้อมูล หรือแจ้ง
ข้อร้องเรียน เบาะแสการทุจริตประพตมิชอบ ตลอดจนการอำนวยความสะดวกให้แก่ประชาชนในการติดต่อ
สอบถาม การขอข้อมูล แสดงความคิดเห็น ข้อเสนอแนะเรื่องต่างๆ

๔. ให้ผู้บังคับบัญชาทุกระดับชั้นเข้มงวดกวดขันในการควบคุมกำกับดูแลการปฏิบัติหน้าที่ของ
ผู้ใต้บังคับบัญชา มิให้มีการทุจริต หรือมีการใช้อำนาจหน้าที่โดยมิชอบ หากพบว่ามีกรณีดังกล่าวเกิดขึ้นไม่ว่าด้วย
กรณีใดๆ ทั้งในฐานะตัวการ ผู้ใช้ หรือผู้สนับสนุน ให้รายงานผู้บังคับบัญชาตามลำดับโดยมิชักช้า โดยสำนักงาน
ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจังหวัดตากจะพิจารณาบังคับใช้มาตรการทางวินัย มาตรการทางการปกครอง
และมาตรการทางกฎหมายทั้งแพ่งและอาญา อย่างเด็ดขาดและรวดเร็วต่อไป

๕. ให้ผู้บังคับบัญชาทุกระดับชั้นปฏิบัติตนเป็นแบบอย่างที่ดีต่อผู้ใต้บังคับบัญชา และมีการส่งเสริม
ค่านิยมในการปฏิบัติงานด้วยความซื่อสัตย์ สุจริต รักษาวัฒนธรรมที่ดีงามของประเทศไทย มีคุณธรรม จริยธรรม
ในการปฏิบัติงานและการครองตน หากมีการปล่อยปละละเลยไม่ดำเนินการตามข้อ ๔ สำนักงานทรัพยากรธรรมชาติและ
สิ่งแวดล้อมจังหวัดตาก จะพิจารณาดำเนินการทางวินัยและกฎหมายที่เกี่ยวข้องโดยทันที

ทั้งนี้ ตั้งแต่บัดนี้ เป็นต้นไป

สั่ง ณ วันที่ ๘ มีนาคม พ.ศ. ๒๕๕๙

(นายปัญญารัตน์ จังศิลป์)

ผู้อำนวยการสำนักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจังหวัดตาก